



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอาด

ที่ รอ ๘๖๖๐๑/-

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอาด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอาด ได้ดำเนินการจัดทำโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคน ในสังคมโดยเฉพาะ”เจ้าหน้าที่ของรัฐ”ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะการจัดการทรัพยากรของชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอาด ได้ดำเนินงานตามโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดตามที่ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภาณุพงศ์ พันระไชย)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอาด.....

(นายชัยชนะ แก้วปัญญา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอาด

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอาด.....

(นายสมบัติ อุ่นอุดม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอาด

สำเนาถูกต้อง

(นายพิทยา คำสุเรศ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอาด

รายงานผลการดำเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕
<p>๑. ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาค ส่วน</p> <p>๑.๑ สร้างจิตสำนึกและ ส่งเสริมการเรียนรู้และ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ ปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๑.๑) โครงการบริหารงานตาม หลักธรรมมาภิบาล</p> <p>๑.๑.๒) โครงการมาตรการแสดงจิต งานทางการเมืองในการ ต่อต้านทุจริตของผู้บริหาร</p> <p>๑.๑.๓) โครงการมาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม</p> <p>๑.๑.๔) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน</p>	<p>-ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>-ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>-ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล และไปทำบุญถวายเทียนวัดในเขตพื้นที่ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๑.๑.๕) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัด กิจกรรม/โครงการวันสำคัญ ทางศาสนาและเข้าร่วมพิธี รำลึกวันสำคัญของชาติ</p> <p style="text-align: center;">สำเนาถูกต้อง</p>	<p>ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทาง ศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธีรำลึกวัน สำคัญของชาติ ดังนี้</p> <p>๑. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิย มหาราช</p> <p>๒. จัดกิจกรรม/โครงการ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. จัดกิจกรรม/โครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>๔. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดี</p> <p>๗. จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ</p>

		<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
<p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิงจิตวิทยาดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๒.๑) ประชาสัมพันธ์เชิงจิตวิทยาดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น</p> <p>๑.๒.๒) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์</p>	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <p>ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของข้าราชการ</p> <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <p>ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำเอกสารแผ่นพับ</p> <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
<p>๒. รวมพลังแผ่นดิน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p> <p>๒.๒ พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวกหลากหลายและปลอดภัย</p>	<p>๒.๒.๑) ดำเนินการจัดทำช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>จัดทำช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน</p> <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนิน ๓ ช่องทาง <ol style="list-style-type: none"> ๑. ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่ทำการ อบต.สะอาด ๒. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๓. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ อบต.สะอาด <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
<p>๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน</p>	<p>๓.๑.๑) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินตรวจสอบภายในองค์กร</p> <p>๓.๑.๒) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <p>ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.,ปย.๒ และการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแบบ ปอ.๓ และ แบบ ปอ.๓</p> <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <p>ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้ทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการ</p>

<p>๔. สร้างบุคลากรมีอาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>๔.๑.๑) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๔.๒ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤตินิยมชอบเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต</p>	<p>๔.๒.๑) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องเรียน ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ อบรม.สะอาด</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน - แผ่นพับสรุปการดำเนินการทางวินัย - ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ อบรม.สะอาด <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

สำเนาถูกต้อง

พ

(นายพญา คำสุเรศ)
อธิบดีองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริหาร มีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชาติให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันที่

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

ปัจจัยสนับสนุน

๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๒. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละ กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ

ปัญหาอุปสรรค

๑. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้ เป็นรูปธรรม
๒. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรดำเนินการดังนี้
 - ๑.๑ กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ
 - ๑.๒ พิจารณาสันับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้มากกว่านี้
 - ๑.๓ จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหาร ส่วนตำบลสะอาด

สำเนาถูกต้อง

พ

(นายพิท คุ้ม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด